

รมว.ศึกษาธิการ แจง แก่โครงสร้างศธ.ต้องใช้เวลา

นำเสนอเมื่อ : 31 ต.ค. 2562

"ณัฏฐพล" แจง แก่โครงสร้างศธ.ต้องใช้เวลา

รมว.ศึกษาธิการ แจง ปมครุแต่งตั้งตำแหน่งแก่โครงสร้างศธ.ในภูมิภาค ซึ่ง เพิ่งรับตำแหน่งเก้าอี้เสมา 1 ได้ 3 เดือนยังไม่มีขอยุติใดๆทั้งสิ้นต่องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทรอบด้าน ย้ำ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเกิดขึ้นแน่ เพื่อโยชน์ของเด็กและเยาวชน

วันนี้ (30 ต.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กลางถึงกรณีกฎหมายราชการครุแต่งตั้งตำแหน่งแก่โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในภูมิภาคในทุกเขตพื้นที่ ว่า เรื่องนี้ตนได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับตัวแทนข้าราชการครูที่มาพบตนเมื่อวันที่ 29 ต.ค.ไปแล้วว่า การดำเนินการปรับโครงสร้างศธ.ยังไม่มีเปลี่ยนแปลงใดๆในตอนนี้ ซึ่งยังอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดที่มีความเหมาะสมรอบด้าน โดยตนขออย่าว่าเหตุผลหลักสำคัญที่ต้องปรับโครงสร้างศธ.ในภูมิภาคนั้นต้องการลดงานที่ซ้ำซ้อนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือการใช้งบประมาณ รวมถึงการดำเนินงานทางด้านการศึกษา ส่วนรูปแบบการปรับโครงสร้างจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่มีคำตอบในตอนนี้ เพราะคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนั้นตนไม่อยากให้ง่วงในสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น และทุกสิ่งก็ศธ.ทำเพื่อก้าวเดินไปข้างหน้าในได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของเด็กและเยาวชน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้แม้ตนจะชี้แจงทำความเข้าใจไปแล้วแต่ยังมีการแต่งตั้งชุดคำสั่งแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านอยู่นั้น ก็ไม่เป็นไรเป็นสิทธิและโอกาสที่จะแสดงออกในเรื่องต่างๆ แต่ตนมั่นใจว่าเมื่อชี้แจงไปแล้วและจะส่งขอร้องเรียนมาก็เรื่องก็ตามเราก็มุ่งมั่นในการทำงานและพร้อมรับฟังปัญหาทุกเรื่องเหมือนเดิม ซึ่งตนจะพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างให้เสร็จเร็วที่สุด แต่ปัญหาแต่ละเรื่องเป็นปัญหาสะสมมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ต้องให้เวลาทำงานกันก่อน โดยบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาเป็นปีๆ หรือหากอีกปีหนึ่งผ่านไปแล้วตนยังไม่สามารถบริหารจัดการได้ก็ต้องยอมรับว่าตนไม่สามารถทำหน้าที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ตนเพิ่งเข้ามาทำงานได้สามเดือนต้องตรวจสอบข้อมูลและทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562](#)

"ณัฏฐพล" มงครุแต่งตั้งชุดดำประท้วงได้ ตามสิทธิ์รัฐธรรมนูญ ชี้ปัญหาที่แก้ไข สะสมมานาน

30ต.ค.62-จากกรณีที่มีมือบครุแต่งตั้งชุดดำ แสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ส่วนภูมิภาค นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นสิทธิและโอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็น ซึ่งตนมองว่าไม่ได้มีปัญหาอะไร สามารถปฏิบัติได้ตามรัฐธรรมนูญ แต่ส่วนตัวตนเองก็มีความมั่นใจและได้ชี้แจงกับบางสวนไปแล้ว ว่า ไม่ว่างจะส่งเรื่องมาก็เรื่อง หรือจะมาก็คน ศธ. ก็มุ่งมั่นทำงานเหมือนเดิม รับทราบปัญหาทุกเรื่อง

และพยายามที่จะแก้ไขให้เร็วที่สุด ดังนั้นต้องทำความเข้าใจว่าปัญหาหลายๆ เรื่อง เป็นเรื่องที่มีการสะสมมานานและยังไม่ได้รับการแก้ไข จำเป็นที่จะต้องใช้เวลา บางเรื่องอาจจะใช้เวลาเป็นปี ทั้งนี้หากตนดำรงตำแหน่ง ร.ม.ว.ศ.ช.จนครบ 1 ปีแล้ว ตนยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ก็จะยอมรับว่าไม่สามารถหาหนทางที่อย่างมีประสิทธิภาพได้ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ตนอยู่ในตำแหน่งประมาณ 3 เดือนในหลายเรื่องจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และที่สำคัญที่สุด คือ ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย

“ผมไม่สามารถห้ามจินตนาการของแต่ละคนได้ ว่า ใครจะคิดเรื่องอะไรไปในทิศทางไหน แต่ผมจะดูความเหมาะสมของ ศช. เป็นหลัก ให้ได้โครงสร้างที่สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวนแนวทางจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับคณะทำงานที่ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่” ร.ม.ว.ศ.ช.กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยโพสต์ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562](#)